



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โทร.๐๒-๔๔๐๖๑๓๑
ที่ กษ ๑๐๒๑/๑๑๓๗๙ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๕๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ จังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมา และตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในหมวด ๑ มาตรา ๘ ได้ระบุว่า “ภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งประสงค์จะดำเนินการต่อไป แจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด วิสาหกิจชุมชนใดไม่แจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่งเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน ให้กรมส่งเสริมการเกษตรมีหนังสือเตือนให้วิสาหกิจชุมชนนั้นแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ถ้าไม่มีการแจ้งตามคำเตือนดังกล่าว ให้ กรมส่งเสริมการเกษตรถอนชื่อออกจากทะเบียน” นั้น

บัดนี้ ใกล้ถึงเวลาดำเนินการในเรื่องต่อทะเบียนประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งจะต้องเปิดรับการขอต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้จังหวัดเตรียมแบบคำขอดำเนินการต่อ ของวิสาหกิจชุมชน (สวช.๐๓) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่องการต่อทะเบียนของวิสาหกิจชุมชน ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แล้ว ซึ่งได้เพิ่มเติมให้มีการตรวจสอบหลักฐาน เพื่อการต่อทะเบียน ได้แก่ ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก และแผนประกอบการ (ตามที่ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่การต่อทะเบียน ปี ๒๕๕๓ แล้ว)

๒. เตรียมการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)ให้แล้วเสร็จก่อนบันทึกแบบการยื่นขอต่อทะเบียน ปี ๒๕๕๕ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะปิดระบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ขาดการแจ้งต่อทะเบียนเกินสองปีติดต่อกัน (จะไม่สามารถต่อทะเบียนได้อีก)

๓. ให้รับต่อทะเบียน ในวันที่ ๑-๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ สถานที่จดทะเบียน รายละเอียดขั้นตอนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ตามแบบ สวช.๐๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)รวมทั้งให้มีการจัดเก็บแบบเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)ด้วย เมื่อมีการตรวจเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ให้นำทะเบียนลงนามอนุมัติการต่อทะเบียนในเอกสารสำคัญการดำเนินการ(ท.ว.ช.๓) เพื่อมอบให้วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ต่อไป

๔. ให้บันทึกข้อมูลจากแบบ สวช.๐๓ ตามวิธีการบันทึกข้อมูลการต่อทะเบียนของวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)และแบบเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

๕. ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อวิสาหกิจที่ไม่ได้มาต่อทะเบียน ๒ ปีติดต่อกันจากระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้นายทะเบียนออกหนังสือเตือนการขอดำเนินการต่อ(ท.ว.ช.๔) ให้วิสาหกิจชุมชนมายื่นต่อทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ

๖. หากวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับหนังสือไม่มาต่อทะเบียนตามเวลาที่กำหนด ให้นายทะเบียนกรอกแบบคำร้องขอเพิกถอนทะเบียน(สวช.๐๔) และอนุมัติการเพิกถอน ในแบบคำร้องดังกล่าว แล้วลงข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

๗. ให้นายทะเบียนประกาศการเพิกถอนทะเบียน(ท.ว.ช.๕) พร้อมทั้งรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ถูกเพิกถอนทะเบียน

๘. ให้นายทะเบียนออกหนังสือแจ้งการเพิกถอนทะเบียน(ท.ว.ช.๖)แจ้งให้วิสาหกิจชุมชนทราบภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันปิดประกาศ

ทั้งนี้ สิ่งที่สามารถ Download ได้ที่ <http://sceb.doae.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และติดตามการดำเนินการของจังหวัดต่อไป



(นางศิริระพี ขาญทองกุล)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการงานส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร